

Số: 08 /KH-MTTQ-BTT

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2014

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII

- Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VII);
- Căn cứ Thông tri hướng dẫn số 24/TT-MTTW-BTT, ngày 30/5/2013 của Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII;
- Căn cứ Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 05/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh lần thứ X (nhiệm kỳ 2014-2019).

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Góp phần nâng cao nhận thức về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình, nhiệm vụ mới; về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII. Động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương và củng cố hệ thống Mặt trận vững mạnh.

- Thực hiện công tác tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành thống nhất, đồng bộ trong toàn tỉnh, diễn ra trước, trong và sau đại hội; huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, đồng thời huy động các kênh thông tin, tuyên truyền và các lực lượng xã hội cùng tham gia.

- Công tác tuyên truyền phải có nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp, có sức thuyết phục và lan tỏa, để lại ấn tượng sâu sắc và phải đảm bảo yêu cầu đổi mới, chất lượng, thiết thực và hiệu quả, đồng thời hướng về cơ sở, khu dân cư.

- Thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019)

II. NỘI DUNG

1. Về tuyên truyền đại hội Mặt trận các cấp

1.1. Chủ đề tuyên truyền

- Tập trung tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp huyện, cấp tỉnh tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019), gắn với kiện toàn, sắp xếp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận Tổ quốc các cấp.

- Khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế mục tiêu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

1.2. Nội dung tuyên truyền

+ Những quan điểm, chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; lịch sử, truyền thống của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ phát triển...

+ Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

+ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 về những nội dung có liên quan đến vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

+ Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận trong tình hình mới”.

+ Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII và Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 05/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh lần thứ X (nhiệm kỳ 2014-2019).

+ Thực hiện tuyên truyền chủ đề công tác năm 2014 “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giảm bộ máy, biên chế và đồng hành cùng doanh nghiệp” gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi nhanh phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh tuyên truyền việc nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo động lực thi đua sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm,...

+ Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Mặt trận các cấp: kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, những bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận ở địa phương trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động...trong nhiệm kỳ mới.

+ Những thành công trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp công sức, cơ sở vật chất cho địa phương, để thực hiện các nhiệm vụ